

## ยื่นฟ้อง ก.ค.ศ. เกณฑ์ 13 ทำเสียสิทธิ

นำเสนอเมื่อ : 24 ต.ค. 2561

**อดีตผอ.รร.หอวัง ยื่นฟ้อง ก.ค.ศ. ต่อศาลปกครองกลาง  
เกณฑ์ 13 ทำเสียสิทธิเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ เผยมีทยอยฟ้องเพิ่มอีกหลายคน**

วันนี้ (24 ต.ค.) นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปยื่นฟ้องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่ ก.ค.ศ. พิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/ว.13 หรือ เกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเปิดให้ยื่นตั้งแต่วันที่ 2559 และเพิ่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในปี 2561 ทำให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาหลายรายเสียสิทธิ และได้มีการเขาร้องเรียนต่อ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ บอร์ด ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติให้ผู้ที่เสียสิทธิยื่นหนังสือขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ไปยังต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อมาได้รับแจ้งจาก ก.ค.ศ.ว่า ตนเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตาม ว13

*“ขณะนี้ผู้เสียสิทธิแต่ละคนได้ทยอยฟ้อง ก.ค.ศ.แล้ว ซึ่งครูส่วนใหญ่ที่ยื่นฟ้อง เพราะเรามีคุณสมบัติครบ ซึ่งเดิมคนกลุ่มนี้ มีกำหนดส่งหลักฐานเข้ารับการประเมินในปี 2558 แต่ก.ค.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ชะลอการส่งเอกสารไว้ก่อน และต่อมาวันที่ 9 ก.พ. 2559 ออกคำสั่งว 1/2559 กำหนดรางวัลใหม่ 203 รางวัล และให้ส่งภายในวันที่ 30 เม.ย.2559 ทำให้แต่ละคนมีเวลาเตรียมตัวแค่ 2 เดือน 21 วัน ซึ่งไม่มีใครทำทัน และในหลักเกณฑ์ กำหนดให้ใช้รางวัลเทียบเคียงได้ แต่พอส่งรางวัลเทียบเคียงไป ก.ค.ศ. กลับบอกว่า ไม่มีรางวัลเทียบเคียง และตัดสิทธิเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ทำให้ผู้ยื่นเข้ารับการประเมินทั้งหมด จาก 5,337 ราย ผ่านการพิจารณาเพียง 364 ราย ” นายสวัสดิ์ กล่าว*

นายสวัสดิ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ตนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ทบทวนใน 3 ประเด็น คือ

1. ขอให้ยกเลิกหนังสือคำสั่งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองรางวัล ตาม ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง วันที่ 9 ก.พ. 2559 ซึ่งกำหนดรางวัล เชิงประจักษ์ใหม่ จำนวน 203 รางวัล
2. ถ้าไม่ยกเลิกก็ขอให้พิจารณารางวัลเทียบเคียงด้วย เช่น รางวัลเสมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ซึ่งเคยใช้ขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์ได้ และ
3. ขอให้เพิกถอนมติคณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. ทั้งหมดที่ ระบุว่า ตนไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561](#)